
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ตึกรัฐสภา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา   
ขึ้นบัลลังก์ 

ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

๑. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนําเสนอให้สมาชิก
วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์         
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร จํานวน 
๑๔ คน โดยจะคัดเลือกรอบแรกเพื่อเลือกให้เหลือ ๒ คน ซึ่งเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวน
กรรมการตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการคัดเลือกฯ ข้อ ๑๓ ซึ่งได้จัดให้มีการคัดเลือก     
รอบแรกในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ตั้งแต่       
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา โดยจะนํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจํานวน ๒ คน ส่งให้คณะกรรมาธิการ 
สามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ชุดเดิมดําเนินการต่อไป 

    - ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภาได้ภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม จํานวน ๓ กระทู้  

    - ที่ประชุมรับทราบ 

ทั้งนี้ ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 

ต่อมา  ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ
เรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
เสร็จแล้ว หลังจากคณะกรรมาธิการฯ ได้แถลงรายงาน และมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น
แล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
 

                 (โปรดพลิก) 
 



- ๒ - 

จากนั้น  ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ 
วาระกระทู้ถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ของรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ชิตพงศ์ ถามนายกรัฐมนตรี          
(ลําดับที่ ๓.๓)         

๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา         
ของพลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๔)  

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าว 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยปัตตานี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์          
วรวิทย์  บารู ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๘)  

๔. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายหรือแนวทางในการยกฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ของนายเจริญ  ภักดีวานิช ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๙)  

โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์ เทพ  เทพกาญจนา)                   
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าว  

ในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามดังกล่าวประธานวุฒิสภาและรองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

๕. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาวิกฤติการณ์น้ําท่วมประเทศไทย ของนายสุริยา  ปันจอร์ 
ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓ .๗) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี          
(นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว 

๖. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ของนายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๖) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว 

  ๗. กระทู้ถาม เรื่อง กรณีปัญหาการกําหนดตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ของนายกฤช  อาทิตย์แก้ว ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๕)                         

                   ๘. กระทู้ถาม เรื่อง ขอความชัดเจนในการยกระดับด่านภูดู่ อําเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ของนางนฤมล  ศิริวัฒน์ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๑๐)  

  โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย       
(พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าว 

 
 



- ๓ - 

  อนึ่ง รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามมีภารกิจสําคัญ       
และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม จํานวน ๒ กระทู้ถาม ดังนี้ 

  ๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง การทําหนังสือถึงประธานกรรมการ ธปท. ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ของนายคํานูณ  สิทธิสมาน ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๑) 

๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง แนวนโยบายการเงินในเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ย     
ของนายอนุรักษ์  นิยมเวช ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๒)  

  ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภา     
ครั้งนี้ ไ ม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว           
เรื่องที่ค้างพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ 

  หลังจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา ๓๐ นาที       
และเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา โดยประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมและ  
แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
จํานวน ๒ คน ผลปรากฏว่า นายพันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา และนายประเสริฐ  อภิปุญญา เป็นผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรก จึงเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ       
เพื่อนําเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  นาฬิกา 

                                                        
                                        (นางนรรัตน์  พิมเสน) 

                                  เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔ - 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว    
จํานวน ๑ ฉบับ คือ  

- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 
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